

Mừng Chúa Phục Sinh 31/3/2024

Ý Lễ Trong Tuần

Thứ Bảy (30/3): Đêm Thánh Vọng Phục Sinh

+ Các Linh Hồn + LH Giuse

Chúa Nhật (31/3): Đại Lễ Mừng Chúa Phục Sinh

(+ LH Phaolô + LH Hilariô)

(+ 2 LH Anna + Các Linh Hồn)

(+ LH Maria + LH Antôn)

(+ LH Tiên Nhân + LH Bê-nê-đi-cô)

(+ Các Linh Hồn + Cầu Bình An)

(+ LH Đô-mi-ni-cô, Maria, Martinô, Tê-rê-sa)

+ Tạ Ơn + LH Maria, Lễ giỗ

Thứ Hai (01/4): Bát Nhật Phục Sinh

Thứ Ba (02/4): Bát Nhật Phục Sinh + Tạ Ơn

Thứ Tư (03/4): Bát Nhật Phục Sinh + Cầu Bình An

Đáp ca: **Tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ.**

Thứ Năm (04/4): Bát Nhật Phục Sinh

+ Các LH Tiên Nhân

Thứ Sáu (05/4): Bát Nhật Phục Sinh + Các Linh Hồn

Thứ Bảy (06/4): Bát Nhật Phục Sinh

Chúa Nhật (07/4): Kính Lòng Thương Xót Chúa

Các Em Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu

Sách Bài Đọc Năm B: Lễ Vọng PS: Bài 1: tr. 189,

Bài 3: tr. 195, Bài 7: tr. 201, Thư Thánh Phaolô: 203.

Lễ CN Phục Sinh: tr. 207

Thánh Vinh Đáp Ca: Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỉ.

Allêluia, Allêluia: Đức Kitô đã chịu hiến tế, làm chiến lễ Vượt Qua của chúng ta. Nào ta hãy hỷ hoan trong Chúa mà ăn mừng đại lễ. **Allêluia.**

Tiền Dâng Chúa CN 24/3/2024

- Thánh Lễ Tiếng Việt: \$5,828.00

- Thánh Lễ Tiếng Anh: \$2,115.53

Phụng Vụ Chúa Nhật 07/4/2024

Lời Chúa, Lời Nguyện (Thứ Bảy): Hội CBMCG

Lời Chúa, Lời Nguyện (CN): Nhóm PVIII

Thừa Tác Viên (CN): Ông Nguyễn Văn Nam, Anh Hà

Thanh Phong, Chị Cecilia Đặng, Anh Lê Đức Thanh

Xin Tiền Nhà Thờ (CN): KT Lê Bảo Tịnh

Ý Cầu Nguyện Của Đức Thánh Cha 3/2024

Các Vị Tân Tử Đạo: Chúng ta hãy cầu nguyện để những người dám mạo hiểm mạng sống vì Tin Mừng ở nhiều nơi trên thế giới có thể thấm nhuần Giáo hội với lòng can đảm và động lực truyền giáo của họ.

Ca Tiếp Liên

Nào tín hữu ca mừng hoan hỷ
Đức Kitô Chiên Lễ Vượt Qua
Chiên Con máu đỏ chan hòa
cứu bầy chiên lạc chúng con về đàn.

Đức Kitô hoàn toàn vô tội
đã đứng ra môi giới giao hòa
tội nhân cùng với Chúa Cha
từ đây sum họp một nhà Cha Con.
Sinh mệnh cùng tử vong ác chiến
cuộc giao tranh khai diễn diệu kỳ
Chúa sự sống đã chết đi
giờ đây hằng sống trị vì oai linh.

Maria hỡi, xin thuật lại
trên đường đi đã thấy gì cô?
Thấy mô trống Đức Kitô
Phục sinh vinh hiển thiên thu khai hoàn.
Thấy thiên sứ chứng nhân hiển hiện
y phục và khăn liệm xếp rời
Giêsu, hy vọng của tôi
sẽ đón các ngài tại xứ Galin.
Chúng tôi vững niềm tin sắt đá
Đức Kitô thật đã phục sinh
Tâu Vua chiến thắng hiển vinh
đoàn con xin Chúa dù tình xót thương. Amen.

Suy Niệm Phúc Âm: Thông điệp của ngôi mộ trống nói với chúng ta về một kết thúc của những tranh chấp, đau khổ, và chia rẽ. Ngôi mộ trống của Chúa Giêsu Phục Sinh đưa chúng ta đi xa hơn nữa để có được lòng tin tưởng và cậy trông vào một đời sống vĩnh cửu, một đời sống với Thiên Chúa. Nếu chúng ta chỉ giới hạn niềm vui Phục Sinh của mình trong ngày hôm nay thôi, thì những ngày còn lại của năm nay sẽ ra sao? Chúng ta phải để cho niềm vui Phục Sinh là nguồn mạch hy vọng và sức mạnh mỗi ngày trong cuộc sống. Thực lòng mà nói, chúng ta cần thừa nhận rằng những tham vọng, thiếu kiên nhẫn, và cả những thử thách trong đời sống thường ngày dễ làm cho chúng ta đánh mất niềm vui này. Chúng ta phải để Chúa Phục Sinh biến đổi chính mình. Ngài biến đổi chúng ta trong cái nhìn của chúng ta về chính mình, về tha nhân, và về thế giới. Chúng ta cần phải hướng cuộc đời của mình về một Giêrusalem vĩnh cửu ở trên thiên đàng. Biết bao vị Thánh qua nhiều thế kỷ đã sẵn sàng từ bỏ mọi sự thế gian để phụng sự Thiên Chúa và đồng lao cộng khổ với Đức Giêsu để xây dựng Vương Quốc của Ngài. Cái chết của Chúa Giêsu đã phá hủy cái chết gây ra do tội lỗi nơi chúng ta, sự Phục Sinh của Ngài phục hồi sự sống nơi chúng ta. Xin Chúa ban ơn cho mỗi người chúng con luôn sống với ý thức được biến đổi qua biến cố Phục Sinh, nhờ đó chúng con có thể ngày càng tin tưởng hơn, hy vọng hơn, yêu mến và trung thành phụng sự Chúa hơn.

Lịch Trình Sinh Hoat

- 07/4/2024: Các em Rước Lễ Lần Đầu
- 21/4/2024: Đức Giám Mục đến Dâng Lễ tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang lúc 10 AM.
- 26-28/4/2024: Khóa Canh Tân đời sống Hôn Nhân



Trong Đêm Cực Thánh này, Cha Chánh xứ dâng Thánh Lễ với ý chỉ cầu nguyện cho: các Ban Ngành làm việc tông đồ, các ân nhân, và cho tất cả mọi người trong Cộng Đoàn.

Linh Mục Chánh xứ và Ban Chấp Hành nguyện cầu Chúa Giêsu Phục Sinh ban bình an cho mọi người.

Hưởng Ưng Lời Mời Gọi Của Đức Giám Mục

Mùa Phục Sinh, Đức Giám Mục Carl Kemme của Địa Phận Wichita chúng ta tha thiết kêu gọi mọi người rộng lòng hào tâm đóng góp giúp Địa Phận cho việc đào tạo các chủng sinh. Đặc biệt Đức Giám Mục cũng kêu gọi đóng góp để giúp các chương trình của Địa Phận với các bao thơ đã gửi về từng nhà. Nếu chưa có, các Trưởng/Phó Khu sẽ phát bao thơ cho quý vị trong Thánh Lễ Đêm và Ngày Phục Sinh. Xin cảm ơn.

Mời Họp Ban Chấp Hành Thứ Ba Ngày

Kính mời quý vị Ban Thường Vụ, quý Trưởng/Phó Khu, quý Ban Ngành Đoàn Thể thứ Ba ngày 02/4/2024 lúc 7 PM họp tại Trung Tâm để chuẩn bị cho Thánh Lễ ngoài trời kính Đức Mẹ La Vang. Mong anh chị em sắp xếp thời giờ tham dự đông đủ. Cảm ơn anh chị em!

Viết Ngữ, Giáo Lý, và TTTT Thông Báo

Mừng Lễ Phục Sinh, Trường Việt Ngữ, các lớp Giáo Lý nghi học thứ Bảy này 30/3/2024. Các học sinh sẽ đi học lại vào thứ Bảy tới ngày 06/4/2024. Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể sẽ nghỉ Chúa Nhật này và sinh hoạt trở lại Chúa Nhật tới 07/4/2024. Kính chúc quý phụ huynh & các em một Lễ Phục Sinh an vui và bình an.

Tiếp Tục Bỏ Ông Giúp Giáo Hội Quê Nhà

Xin quý cụ, quý ông bà anh chị em tiếp tục bỏ ông như một trong những cách làm việc lành bác ái, giúp Giáo Hội quê nhà và người nghèo. Đây cũng là cách tập cho con em biết cách chia sẻ với tha nhân. Tất cả số tiền thu được sẽ dâng lên Chúa trong dịp Dâng Hoa Kính Đức Mẹ đầu tháng 5. Xin cảm ơn!

Cám Ơn Ủng Hộ Hoa Phục Sinh

Chân thành cảm ơn quý ân nhân đã ủng hộ hoa Phục Sinh. Sau Thánh Lễ Chúa Nhật Phục Sinh 31/3/2024, xin quý ân nhân đem hoa về lấy lộc Phục Sinh.

Chúc Mừng Thành Viên Mới

Cộng Đoàn Giáo xứ chúc mừng các anh chị em có tên sau đây, đã được gia nhập vào Hội Thánh Công Giáo: **chị Nguyễn Vicky, anh Bùi Đình Thảo, anh Nguyễn Sơn, chị Nguyễn Hà Xuân** (Rửa Tội, Thêm Sức & Rước Mình Máu Chúa) và các cháu **Angel Nguyễn, Mason Đỗ, Kristen Đỗ, Grayson Đỗ, Jason Đỗ, và Kayson Đỗ** (Rửa Tội). Xin Chúa, qua lời bầu cử của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, cùng Thánh Quan Thầy Antôn ban cho các anh chị ơn bền đỗ trong đức tin, đức cậy, và gia tăng lòng mến Chúa, yêu người.

Khóa Canh Tân Đời Sống Hôn Nhân

CD/GX tổ chức khóa Canh Tân Đời Sống Hôn Nhân tại Trung Tâm. Thời gian: Thứ Sáu 26/4: 5 PM - 10 PM
Thứ Bảy 27/4: 8 AM - 10 PM
Chúa Nhật 28/4: 7:30 AM - 3:30 PM
Khóa hay và bổ ích. Cha linh hướng, tám thuyết trình viên từ phương xa giàu kinh nghiệm, nhiệt tâm. Chỉ còn chỗ cho **5 đôi**. Mong quý Ông Bà và Anh Chị Em nhanh ghi danh để giúp các anh chị chuẩn bị các chi tiết cũng như ẩm thực cho mọi người tham dự. Web site ghi danh online: <https://forms.gle/H6W6zZZbv5Laviwt9>
Hoặc mọi chi tiết về khóa và ghi danh xin liên lạc với: AC Lê Thanh - K. Thảo 316-214-6106 tdle72@gmail.com

Cám Ơn

Cộng Đoàn Giáo xứ chân thành cảm ơn Anh Chị Gon Huyền đã ủng hộ khăn lau Chén Thánh. Nguyên xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria Thánh Mẫu La Vang ban mọi ơn lành trên Anh Chị và Gia Quynh.

KT Phan Viết Huy & Ban Chấp Hành Bán Quán

KT Phan Viết Huy và Ban Chấp Hành bán quán gây quỹ thứ Bảy và Chủ Nhật 13 & 14/4/2024 với những món ăn sau đây: Bánh mì thịt nướng, bánh mì thịt nguội, chả giò, bánh bao, bánh giò, bánh bột lọc, bánh cuốn, bánh ướt, bún thịt nướng, crab rangoon, nem nướng, chè, chè bột báng, thịt nướng hộp.
Ban Chấp Hành bán quán cùng với Khu thánh với món: Bê thui chưa chộn, heo rừng ướp sẵn.
Mong mọi người ủng hộ thật đông. Xin cảm ơn.

Giữ An Ninh Khu Vực Nhà Thờ & Trung Tâm

Xin mọi người ý thức và cố gắng giữ an ninh trật tự để giúp nhau tham dự Thánh Lễ trong Tuần Thánh được an toàn. Xin mọi người tuân giữ những quy định về cách đậu xe trong khu vực Nhà Thờ và Trung Tâm: đậu vào các ô đã kẻ sẵn, không chắn lối ra vào, không chắn xe người khác, không đậu trên các ô dành cho người khuyết tật nếu không có bằng handicap, v.v. Chân thành cảm ơn!

Tắt Điện Thoại Trước Thánh Lễ

Xin quý ông bà anh chị em vui lòng tắt điện thoại (cell phone) để Thánh Lễ được cử hành trang nghiêm, sốt sắng. Xin chân thành cảm ơn.